

Hành trình đi tìm tư liệu, hiện vật

Để công chúng tham quan hiểu hơn các giá trị văn hóa, lịch sử về mảnh đất, con người Thái Bình qua từng thời kỳ, những người làm công tác nghiên cứu, sưu tầm tại Bảo tàng tỉnh đã tìm đến các bảo tàng, các đơn vị, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh để khai thác tư liệu, hình ảnh, hiện vật. Hành trình của họ tuy khó khăn, vất vả nhưng thật ý nghĩa.

Nhiều năm gần đây với công tác nghiên cứu, sưu tầm tư liệu hình ảnh, hiện vật tại Bảo tàng tỉnh, anh Phạm Văn Thuận, Phòng Nghiên cứu, sưu tầm, kiểm kê, bảo quản có nhiều kỷ niệm khi đi khai thác tư liệu tại cơ sở, trong đó ấn tượng nhất với anh là chuyến đi 10 ngày qua 6 địa phương: Hà Nội, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Bắc Giang, Lào Cai để sưu tầm các hiện vật, hình ảnh, tư liệu về Đại tướng Hoàng Văn Thái - vị Tổng tham mưu trưởng đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam, người con ưu tú của quê hương Tiến Hải. Anh Thuận chia sẻ: Để tìm nguồn tư liệu, hình ảnh trưng bày về Đại tướng, đoàn công tác phải tới bảo tàng các tỉnh tìm hiểu bởi đây là đầu mối quan trọng lưu giữ các hiện vật, tư liệu, hình ảnh về Đại tướng Hoàng Văn Thái. Khi đến các bảo tàng, chúng tôi khám phá được rất nhiều diều, trong đó có nhân vật Ma Văn Thảng, người nổi



Bảo tàng tỉnh trưng bày chuyên đề về bộ đội Trường Sơn.

tiếng với kỷ lục vận chuyển hàng bằng xe đạp thồ trong kháng chiến lại là người từng nấu ăn cho Đại tướng trong thời gian ngắn. Qua đó, chúng tôi đã chụp được một số kỷ vật như chiếc áo, chiếc nón đồng dùng để nấu cơm cho Đại tướng... Trên mỗi hành trình, đến và khám phá được những

hình ảnh, tư liệu, chúng tôi rất vui và tự hào. Bởi kết quả thu được sẽ giúp nhiều người hiểu rõ hơn về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Đại tướng Hoàng Văn Thái.

Gián bố với công tác nghiên cứu, sưu tầm hiện vật, ai cũng hiểu được đây là một công việc không hề

đơn giản. Trước mỗi đợt trưng bày, cán bộ sưu tầm của Bảo tàng tỉnh phải xây dựng kế hoạch, dành thời gian nghiên cứu, tìm hiểu thông tin về những nhân vật liên quan. Nguồn thông tin chủ yếu lấy từ báo, đài, tài liệu... Sau đó, cán bộ sưu tầm sẽ xuống cơ sở tìm hiểu, xác thực. Tuy nhiên,

không phải lúc nào hành trình đi tìm hiện vật, tư liệu, hình ảnh cũng thuận lợi.

Dù mới làm công tác nghiên cứu, sưu tầm được hơn một năm nhưng khi xuống cơ sở khai thác tư liệu cũng để lại nhiều cảm xúc cho chị Phạm Thị Chanh, nhân viên Bảo tàng tỉnh. Chị Chanh chia sẻ: Hiện vật thường gắn với kỷ niệm của các nhân vật, đó là một phần trong ký ức của họ. Vì thế, để nhân vật trao tặng cho Bảo tàng tỉnh, chúng tôi phải mất thời gian đi lại nhiều lần, tuyên truyền, vận động để các tổ chức, cá nhân trao tặng. Trong số những hiện vật, tư liệu sưu tầm được không phải cái nào cũng được trưng bày song cán bộ Bảo tàng tỉnh vẫn lưu trữ lại để phục vụ cho các đợt trưng bày khác có nội dung liên quan. Sau khi sưu tầm được hiện vật, cán bộ Bảo tàng tỉnh phải khai thác nội dung, lập hồ sơ về hiện vật. Quá trình lập hồ sơ cũng khá mất thời gian bởi có những hiện vật, người sưu tầm phải đọc tài liệu để đối chứng với nguồn thông tin cung cấp từ đơn vị, cá nhân trao tặng.

Để có thể gắn bó lâu dài với công việc, những người làm công tác nghiên cứu, sưu tầm phải yêu công việc, nắm chắc chuyên môn và có sức khỏe thực hiện những hành trình dài. Chủ đề trưng bày thay đổi theo

từng năm, đôi khi phải thực hiện trưng bày chuyên đề trong thời gian gấp, ngắn. Tuy nhiên, những người làm công tác sưu tầm đã rất nỗ lực để có thể sưu tầm được nhiều nguồn tư liệu quý giá thuộc tới khách tham quan. Nhờ đó, ngoài hình ảnh, hiện nay, Bảo tàng tỉnh có rất nhiều hiện vật quý như: chiếc xe của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Trần Văn Lai, bức thư của anh hùng Đặng Tiến Lợi, chiếc áo dính máu của anh hùng Trần Bình...

Chị Cao Thị Thơi, Trưởng phòng Nghiên cứu, sưu tầm, kiểm kê, bảo quản, Bảo tàng tỉnh cho biết: Bám sát tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội, các sự kiện, hoạt động lớn của tỉnh, hàng năm, Phòng Nghiên cứu, sưu tầm, kiểm kê, bảo quản đều xây dựng kế hoạch sưu tầm hiện vật, tư liệu, hình ảnh để trưng bày, triển lãm phục vụ nhu cầu tham quan, tìm hiểu của nhân dân. Trong năm 2019, ngoài chuyên đề 60 năm bộ đội Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh, Bảo tàng tỉnh sẽ tổ chức trưng bày chuyên đề về nông nghiệp, nông thôn Thái Bình. Mỗi hình ảnh, tư liệu sưu tầm sẽ góp phần mang đến cho khách tham quan cái nhìn đầy đủ, rõ nét hơn về mảnh đất, con người Thái Bình.

HOÀNG LANH

Đóng góp 207,9 triệu đồng xây dựng công trình "Hợp tác xã với Bác Hồ"

Để thể hiện tấm lòng tri ân sâu sắc của cả hệ thống Liên minh HTX Việt Nam đối với tình cảm, sự quan tâm đặc biệt của Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho khu vực kinh tế hợp tác, HTX; Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam đã chính thức phát động xây dựng công trình "Hợp tác xã với Bác Hồ" tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Công trình có quy mô khoảng 4ha gồm hồ trồng sen và các công trình kiến trúc mang đậm nét dân gian tại hiện tại thời sinh ra và lớn lên của Bác Hồ.

Ngay sau khi Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam phát động, Liên minh HTX tỉnh đã vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức gương mẫu thực hiện việc đóng góp xây dựng công trình; từ đó, phát động rộng rãi trong quần chúng nhân dân, các đối tác cùng thực hiện. Tính đến tháng 5, các cán bộ, công nhân viên chức và các đơn vị thành viên của Liên minh HTX tỉnh đã đóng góp được 207,9 triệu đồng.

LƯU NGÀN

Văn nghệ chào mừng thành công Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố



Tại Quảng trường 14/10, Đoàn Thanh niên - Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) thành phố Thái Bình vừa tổ chức liên hoan các nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng chào mừng thành công Đại hội đại biểu Hội LHTN thành phố nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Tại chương trình, lãnh đạo Hội LHTN thành phố đã báo cáo tóm tắt kết quả Đại hội đại biểu Hội LHTN thành phố lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Với nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc ca ngợi Đảng, Bác Hồ; ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước; truyền thống đoàn thanh niên, hội LHTN, thiếu niên, nhi đồng... các nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng đã mang đến những sắc màu nghệ thuật đa dạng, làm sống dậy những ca khúc cách mạng đã đi cùng năm tháng. Đồng thời thể hiện niềm tự hào về tinh thần đấu tranh bất khuất của dân tộc; vai trò, trách nhiệm, quyết tâm của tuổi trẻ thành phố trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước.

Nhân dịp này, Đoàn Thanh niên - Hội LHTN thành phố phối hợp với Trung tâm Ngoại ngữ quốc tế Better Language & Skill tặng 20 suất học bổng cho các em học sinh có thành tích xuất sắc trong năm học 2018 - 2019.

KUÂN PHƯƠNG

HUNG HÀ Hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 164 nhà đại đoàn kết

Từ năm 2014 đến nay, quỹ vì người nghèo của huyện Hưng Hà và cơ sở đã huy động được trên 9,2 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa được 164 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo trên địa bàn, trong đó, xây mới 47 nhà, sửa chữa 117 nhà. Từ nguồn quỹ trên cũng đã giúp đỡ 446 hộ nghèo phát triển sản xuất; hỗ trợ khám chữa bệnh 334 người và trên 2.100 học sinh nghèo vượt khó; tặng quà cho trên 10.300 hộ nghèo, hộ cận nghèo; hỗ trợ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với số tiền gần 2,9 tỷ đồng. Qua đó, góp phần động viên, khuyến khích hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ổn định, vươn lên trong cuộc sống.

NGỌC MAI

Đẩy mạnh các hoạt động từ thiện trong tháng nhân đạo

Thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, trong tháng nhân đạo năm 2019, các cấp, các ngành trong tỉnh đã và đang đẩy mạnh các hoạt động nhân đạo từ thiện theo đúng tình hình thực tiễn của từng đơn vị, trong đó các cấp hội chữ thập đỏ đóng vai trò nòng cốt.

Gia đình bà Trần Thị Hối, thôn Đoài, xã Mê Linh (Đông Hưng) là một trong những hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được nhận thuốc từ chương trình cấp thuốc, tư vấn sức khỏe miễn phí do Hội Chữ thập đỏ huyện Đông Hưng phối hợp với các đơn vị, đoàn thể của huyện tổ chức. Bản thân bà Hối là mẹ đơn thân, bị mắc bệnh hiểm nghèo, đi lại khó khăn. Bà Hối cho biết: Tôi đã được các bác sĩ khám, kiểm tra sức khỏe tận tình và cấp phát thuốc miễn phí. Ngoài ra, tôi còn được nhận suất quà từ Hội Chữ thập đỏ huyện. Tôi rất biết ơn các đơn vị, nhà hảo tâm đã tạo điều kiện giúp đỡ gia đình tôi.



Người dân huyện Thái Thụy tham gia hiến máu tình nguyện hưởng ứng tháng nhân đạo năm 2019.

Ông Bùi Quang Tụ, Bí thư Đảng ủy xã Mê Linh cho biết: Mặc dù đã về địa nông thôn mới từ năm 2014 nhưng tỷ lệ hộ nghèo của xã vẫn chiếm trên 4% dân số. Vừa qua, được sự quan tâm của các cấp hội chữ thập đỏ, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, Đoàn TNCS Hồ Chí

Minh, Bệnh viện Đa khoa huyện và Quỹ Thiện tâm - Tập đoàn Vingroup, 100 đối tượng thuộc hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách của xã Mê Linh đã được khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí. Đây là hoạt động thiết thực nằm trong tháng nhân đạo năm 2019, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, tạo sự tin tưởng, phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân. Tôi mong

muốn thời gian tới, các cấp hội chữ thập đỏ, các ban, ngành, đoàn thể của huyện quan tâm hơn nữa tới các hộ nghèo của xã Mê Linh nói riêng và các xã khác nói chung để các hoạt động nhân đạo ngày càng được lan tỏa trong cộng đồng. Cấp phát thuốc miễn phí chỉ là một trong số các hoạt động nhân đạo được các cấp hội chữ thập đỏ triển khai trong tháng nhân đạo năm 2019. Với chủ đề "Chia sẻ và lan tỏa", tháng nhân đạo nhằm để cao nhận thức, trách nhiệm và hành động của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân tham gia ủng hộ nguồn quỹ nhân đạo và các hoạt động chữ thập đỏ để trợ giúp những người có hoàn cảnh khó khăn, góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo của địa phương. Được triển khai từ ngày 20/4

Từ nay cho đến hết tháng nhân đạo năm 2019, Hội Chữ thập đỏ tỉnh tập trung chỉ đạo hội chữ thập đỏ các cấp phối hợp với các ngành, đơn vị, tổ chức, nhà hảo tâm tiếp tục thực hiện các dự án nhân đạo, hoạt động từ thiện chưa hoàn thành. Tiếp tục khảo sát, hỗ trợ, tiếp sức đến trường cho các đối tượng học sinh nghèo. Đẩy mạnh việc kêu gọi, vận động quỹ nhân đạo năm 2019, phấn đấu nguồn quỹ nhân đạo đạt 6 tỷ đồng.

(Lê Duy Quang, Phó Chủ tịch phụ trách Hội Chữ thập đỏ tỉnh)

đến ngày 31/5/2019 (cao điểm từ ngày 8/5 đến ngày 19/5/2019), đến nay, tháng nhân đạo năm 2019 đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã phối hợp với hội chữ thập đỏ các huyện, thành phố tổ chức được 4 đợt hiến máu tình nguyện, thu được 1.135 đơn vị máu; phối hợp với Sở Y tế, Đoàn Thanh niên và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức được 25 chương trình khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí tại 8 huyện, thành phố cho trên 3.000 đối tượng thuộc hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách. Tổ chức khởi công xây dựng 7 căn nhà tình thương cho các đối tượng là học sinh mồ côi cha, mẹ, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại 7 huyện trên địa bàn tỉnh với tổng trị giá 700 triệu đồng, dự kiến sẽ hoàn thành vào đầu tháng 6/2019. Việc huy động các nguồn lực từ các dự án nhân đạo được Hội Chữ thập đỏ tỉnh triển khai có hiệu quả trong tháng nhân đạo, nổi bật là dự án Heifer với tổng kinh phí tài trợ gần 1 tỷ đồng đã được giải ngân tại 4 xã:

Quỳnh Hồng (Quỳnh Phụ), Phong Châu (Đông Hưng), Lê Lợi, Bình Định (Kiến Xương). Khởi công xây dựng 12 công trình vệ sinh tại 12 trường học trên địa bàn tỉnh do Tổ chức LDSC - Hoa Kỳ tài trợ, dự kiến sẽ tổ chức nghiệm thu vào ngày 10/6, tổ chức cấp phát gạo thường xuyên cho 450 địa chỉ bảo trợ. Đặc biệt, trong tháng nhân đạo năm nay, cùng với các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, các cấp hội chữ thập đỏ đã phát động tuần lễ tiêu độc, khử trùng, phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi tại các huyện, thành phố; phát động 100% cán bộ, hội viên hội chữ thập đỏ các cấp tiêu thụ 10kg lợn hơi/cán bộ, hội viên. Bên cạnh đó, phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh tổ chức tuyên truyền về việc làm sạch biển và phòng, chống rác thải nhựa, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho nhân dân. Hội cũng đã tổ chức các lớp tập huấn cho các cán bộ, hội viên về vấn đề ứng phó thiên tai năm 2019.

THU TRANG

Chị Đặng Thị Thu, Chủ tịch Hội LHPN xã Thanh Tân cho biết: Đến nay, Hội đã chủ động tham mưu và tổ chức thực hiện thành công nhiều mô hình tạo sức lan tỏa lớn. Tiêu biểu như mô hình phụ nữ tiết kiệm giúp nhau phát triển kinh tế đã xây dựng được 6 tổ tiết kiệm. Mỗi hội viên tiết kiệm ít nhất 100.000 đồng/tháng, mỗi tháng giúp đỡ 6 hội viên với số tiền hàng chục triệu đồng. Mô hình tuyên truyền, vận động gia đình hội viên không có người nghiện ma túy đã phân công cho 50 hội viên tham gia tại các chi hội, kịp thời phát hiện những trường hợp có biểu hiện để phối hợp với gia đình, công an xã có biện pháp răn đe, giáo dục. Hay mô hình "Cặp lá yêu thương" do Huyện hội phát động, hàng năm đã tuyên truyền, vận động giúp đỡ các cháu có hoàn cảnh khó khăn số tiền hàng chục triệu đồng. Đầu năm 2018,

HỘI LHPN XÃ THANH TÂN Dân vận khéo

Xác định dân vận khéo là chìa khóa để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ công tác hội, những năm qua Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Thanh Tân (Kiến Xương) đã chủ động đăng ký nhiều mô hình, những phân việc cụ thể, góp phần đưa Thanh Tân trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu và đô thị loại V vào năm 2020 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đề ra.

Hội đã xin hỗ trợ từ Tạp chí Châu Á Thái Bình Dương và Quỹ Tín dụng nhân dân Thanh Tân trao tặng cho 20 cháu có hoàn cảnh khó khăn số tiền trên 20 triệu đồng. Nhiệm vụ trước mắt là hướng dẫn tiếp đến sức khỏe, đời sống của người dân, năm 2018 Hội đã chủ động đăng ký với cấp ủy, chính quyền địa phương và hội cấp trên triển khai

thực hiện mô hình "Phụ nữ với công tác vệ sinh môi trường - xây dựng con đường hoa" gắn với phong trào "Đường đẹp, ngõ đẹp", "Gia đình ăn ở vệ sinh ngăn nắp" và cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" do Trung ương Hội phát động. Bước đầu tổ chức thực hiện mô hình này gặp không ít khó khăn về nhân lực, vật lực, nhất là tư tưởng, nhận thức của cán bộ, hội viên

và nhân dân không đồng thuận, kinh phí để thực hiện còn hạn chế. Tuy nhiên, nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động và sự hỗ trợ kinh phí của UBND xã, Hội đã lấy hội viên phụ nữ làm nòng cốt. Ngay trong buổi đầu ra quân đã thu hút được hơn 100 cán bộ, hội viên của các chi hội tham gia, chỉ sau 2 ngày lao động đã tổ chức vệ sinh và trồng được hơn 1km đường hoa.

Chị Thu cho biết thêm: Tuyến đường hoa là tuyến đường trực chính của xã, một bên là sông, một bên là ruộng để cỏ mọc lâu ngày lại nhiều sỏi đá nên đất bạc màu, vì vậy việc trồng và chăm sóc hoa gặp nhiều khó khăn. Thời gian đầu cứ 15 đến 25 ngày Hội lại tổ chức phát động chị em làm cỏ đường hoa một lần. Do làm tốt công tác tuyên truyền nên chị em đã chủ động, tự nguyện để nghị Hội hàng tháng phát động một đợt tổng vệ sinh môi trường làm cỏ, trồng dặm đường hoa. Mỗi đợt phát động thu hút được hàng trăm lượt chị em tham gia, trong đó thu hút cả các cháu học sinh THPT và những người cao tuổi. Các hội viên không chỉ tích cực, nhiệt tình tham gia lao động mà còn tự nguyện mang theo hoa quả, bánh kẹo phục vụ trong lúc giải lao. Nhiều chị em không

động, hay những cán bộ, người dân đi qua đường đã tự nguyện ủng hộ kinh phí để động viên chị em thực hiện phong trào. Các buổi lao động không chỉ tạo tinh thần đoàn kết, thể hiện trách nhiệm của mỗi hội viên, phụ nữ mà còn là buổi giao lưu, trao đổi, giáo dục cho thế hệ trẻ và mỗi người dân Thanh Tân trong việc bảo vệ môi trường, xây dựng quê hương xanh, sạch, đẹp. Kết quả đến nay, tuyến đường hoa do Hội quản lý có chiều dài gần 3km với sự đóng góp hàng nghìn ngày công lao động của hội viên. Ngay sau tuyến đường này, các chi hội đã xây dựng tuyến đường hoa tại nhà văn hóa thôn và các tuyến đường trục thôn. Mặc dù chưa phát triển rộng khắp nhưng việc làm này đã tạo sức lan tỏa, tiền đề để chị em phụ nữ Thanh Tân tiếp tục nhân rộng các tuyến đường hoa trong toàn xã.

Để có được kết quả trên, ngoài sự hỗ trợ, phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể thì Hội LHPN xã Thanh Tân luôn coi trọng công tác tuyên truyền, vận động để nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, phụ nữ và các tầng lớp nhân dân.

THU THUY



Hội viên, phụ nữ trong xã tích cực tham gia vệ sinh môi trường.